

Chair Professor e-NEWS

เดือนสิงหาคม 2561

ประชุมหารือเรื่อง “ทิศทางการวิจัยไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 สวทช. โดยโครงการ Chair Professor Grants จัดการประชุมหารือเรื่อง “ทิศทางการวิจัยไทย” ณ ห้องแซฟไฟร์ 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สวทช. และเลขาธิการโครงการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม



การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการพัฒนางานวิจัย และแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการวิจัยของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ผู้รับทุน NSTDA Chair Professor ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 27 คน สารระสำคัญของการประชุม ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดประเด็นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการวิจัยไทยพร้อมข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อคิดเห็นเรื่องแผนงานเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ที่แก้ไขปัญหา เช่น การขาดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณวิจัยไม่เพียงพอ ตำแหน่งงาน รวมไปถึงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Advisory Board Committee) ที่มีการทำงานอย่างอิสระ และต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา เพื่อทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยต่อไป



Chair เดือนสิงหาคม 2561 Professor e-NEWS

หารือโครงการทุน NSTDA Chair Professor ด้านความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมกับภาคผลิตและบริการ

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โครงการทุน NSTDA Chair Professor นำโดย ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สวทช. และเลขาธิการโครงการทุนฯ ประชุมหารือประเด็นการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมกับภาคผลิตและบริการ อันจะนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้จริง **อย่างเป็นทางการ**ของโครงการ “การค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558 ระหว่าง ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล หัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย และ ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้บริหาร บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด



ในการประชุม คณะผู้วิจัยนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแยกและการผลิตสารใหม่ การทดสอบฤทธิ์ต่างๆ จากนั้นได้หารือความเป็นไปได้ในการนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารใหม่หรืออาหารเสริม และแนวทางการร่วมมือกับบริษัทฯ ในอนาคต

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบูรณ์ **บรรณาธิการ และออกแบบ** ดร.สิริกัญจน์ เนาวพันธ์ ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์ **เอื้อเพื่อข้อมูล** ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล